

Số: /BC-UBND

Đắk Tô, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV

Căn cứ Báo cáo số 64/BC-TTHĐND, ngày 16/11/2022 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026,

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Ngọc Tú:

1.1. Cử tri Lê Văn Linh - thôn Đăk No: Đề nghị các ngành chức năng xem xét lại việc thu mua mỳ trên địa bàn xã của các trạm cân trong việc trừ tạp chất 10% là quá cao gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

Trả lời: Hiện nay, quy định trừ tạp chất trong mỳ do các Nhà máy thu mua ban hành và trên địa bàn huyện có Nhà máy còn và tinh bột sắn Đắk Tô đã ban hành Quy định trừ tạp chất và lấy mẫu xác định hàm lượng tinh bột củ sắn tươi (Quyết định số 510/QĐ-NMĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2017). Theo đó, việc trừ tạp chất được các đơn vị thu mua trừ dựa trên lượng đất, cát bám vào củ mỳ, còn cuống lẫn gốc, rễ... để xác định trừ tạp chất theo hướng từ 0-15% hoặc có thể hơn nếu qua kiểm tra thực tế hàm lượng tạp chất nhiều hơn. Do đó, việc trừ tạp chất được nhà máy (các điểm thu mua) xác định sau khi kiểm tra hiện trạng thực tế mỳ và thống nhất với người bán.

Đối với việc thu mua nông sản của các trạm cân thì ngày từ đầu năm 2022, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra các cơ sở thu mua nông sản có lắp đặt trạm cân trên địa bàn huyện (*trạm cân mỳ*). Trong đó đã yêu cầu các trạm cân phải công khai và dán niêm yết quy định trừ tạp chất trong thu mua mỳ để bà con biết, giám sát, trong quá trình trao đổi buôn bán với các trạm cân. Tại thời điểm kiểm tra thì các điểm thu mua trên địa bàn huyện trừ tạp chất vào khoảng 7,5%-10,5%¹;

Trong năm, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản, trong đó yêu cầu các trạm cân trên địa bàn huyện chỉ hoạt động khi đảm đủ điều kiện

¹ Cụ thể: Theo Quyết định số 510/QĐ-NMĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đắk Tô, mức trừ tạp chất 7%-10,5% như sau:

- Củ mỳ có đất, cát bám ít và còn rễ ít, còn cuống ngắn: **Trừ 7%**.

- Củ mỳ có đất, cát bám còn cuộn, có lẫn gốc, rễ: **Trừ 9%**.

- Củ mỳ có đất, cát bám nhiều, còn cuộn lẫn gốc rễ (mật độ gốc, rễ từ 01 gốc/m², trở lên), mỳ để lâu thâm đen từ 0,3 chấu/1cm² trở lên, tùy theo thực tế từng xe trừ **từ 10-15%**.

theo quy định nhất là sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đầu nối giao thông (*trong đó có các trạm cân trên địa bàn xã Ngọc Tú*). Do đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị người dân trước khi thực hiện bán củ mỳ tươi cần làm việc trước với các điểm thu mua để thống nhất về quy định trừ tạp chất cũng như giá thu mua.

Đồng thời, ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá thu mua, quy định trừ tạp chất để người dân biết, giám sát. Bên cạnh đó tiếp tục đề nghị Nhà máy còn và tinh bột sắn Đăk Tô trong việc phối hợp với địa phương thực hiện các nội dung: Tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân đến bán mỳ tươi trực tiếp tại nhà máy. Thực hiện công khai giá thu mua, tỷ lệ trừ tạp chất đến người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện biết và có cơ chế chính sách hỗ trợ để các hộ dân thực hiện việc bán mỳ tươi trực tiếp tại nhà máy.

1.2. Cử tri A Hlép – thôn Đăk Nu: Đề nghị xem xét việc sửa chữa đập Đăk Nu tại khu chăn nuôi thôn Đăk No vì hiện nay công trình không đảm bảo nước tưới cho việc sản xuất.

Trả lời: Đối với nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Ngọc Tú và Công ty TNHH MTV Huỳnh Ngọc (*đơn vị nhận quản lý công trình thủy lợi huyện quản lý*) kiểm tra nội dung kiến nghị cử tri A Hlép. Qua kiểm tra thực tế, thủy lợi Đăk Nu bị hưng hỏng một số hạng mục như: Lòng hồ bị cát bồi lấp hoàn toàn sau bão số 9 năm 2009, hiện tại việc lấy nước phục vụ nhân dân sản xuất thông qua kênh dẫn vào cống lấy nước. Bể lắng đầu kênh tiếp giáp giữa đáy và tường bể lắng cát bị rò rỉ, gây thất thoát lượng nước đầu kênh. Tuyến kênh bê tông hoạt động bình thường, tuy nhiên có 02 vị trí kênh bị sập thành kênh từ 1 đến 2m và một số vị trí lấy nước vào ruộng không theo thiết kế gây thất thoát lượng nước trên kênh, ảnh hưởng đến việc điều tiết, dẫn nước đến cuối kênh.

Tuy nhiên, việc nạo vét lòng đập để tích trữ nước là không khả thi vì kinh phí lớn, vì vậy trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND xã Ngọc Tú chỉ đạo đơn vị nhận đặt hàng quản lý, vận hành các công trình thủy lợi do huyện quản lý tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương từ đầu mối đến cuối kênh; tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên bể lắng cát đầu kênh và hệ thống kênh mương để chống thất thoát nguồn nước trên kênh. Thông báo lịch tưới và thực hiện chế độ tưới luân phiên trong những tháng cao điểm của mùa khô 2022-2023 để đảm bảo nguồn nước cho cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường theo Kế hoạch tưới đề ra.

1.3. Cử tri A Dung - thôn Kon Pring: Kiến nghị về việc gia đình ông vào năm 2020 có tham gia mô hình trồng cây nha đam do phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện định hướng, đến nay mô hình không hiệu quả và không có doanh nghiệp thu mua gia đình phải đi vay ngân hàng để đầu tư đề nghị các cơ quan liên quan xem xét hỗ trợ.

Trả lời: Thời điểm cử tri tham gia mô hình trồng cây nha đam dịch bùng phát mạnh, tất cả Nhà máy chế biến nha đam phải đóng cửa phòng chống dịch, doanh nghiệp không thu mua, đầu ra sản phẩm nha đam khó khăn. Hầu hết nông dân tham gia mô hình đã chuyển đổi sang cây trồng khác. Nội dung kiến nghị của cử tri đề nghị huyện xem xét hỗ trợ một phần kinh phí đã vay ngân hàng để triển khai thực hiện Dự án là không có cơ sở thực hiện.

Trong thời gian tới, đề nghị cử tri A Dung chủ động đăng ký với UBND xã Ngọc Tú để được xem xét hỗ trợ phát triển sản xuất theo Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 265/QĐ-UBND, ngày 01/6/2021 của UBND huyện để tạo nguồn thu nhập cho gia đình.

2. Cử tri Nguyễn Văn An – thôn 4, xã Tân Cảnh:

2.1. Đường liên xã Tân Cảnh – Ngọc Tú hiện nay đường bị hư hỏng, nhiều ổ gà, xuống cấp. Đề nghị UBND huyện xem xét, sửa chữa.

Trả lời: Tuyến đường ĐH52 (đường liên xã Tân Cảnh – Ngọc Tú - Đắc Rơ Nga) có chiều dài L=10,16km, được thi công và lưu thông toàn tuyến đường vào năm 2012, nhưng do nguồn vốn còn hạn chế nên thời điểm đó chỉ đầu tư những đoạn có độ dốc lớn được gia cố mặt đường bằng bê tông xi măng, còn lại là nền đất. Năm 2015, UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí đầu tư 1,5 km đoạn qua thôn 4, xã Tân Cảnh bằng mặt đường láng nhựa để UBND xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng Nông thôn mới; đồng thời tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để đầu tư, nâng cấp các đoạn nền đất còn lại vào năm 2019, những đoạn mặt đường bê tông xi măng cũ được xây dựng từ năm 2012 được tận dụng lại, chỉ đầu tư sửa chữa những vị trí bị hư hỏng nặng.

Hiện nay, qua kiểm tra các đoạn tuyến nhiều vị trí mặt đường bê tông xi măng cũ (*tận dụng lại*) và những đoạn láng nhựa vào năm 2015 đã bắt đầu xuống cấp và hư hỏng như nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhưng nguồn ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn nên chưa thể cân đối để duy trì công tác duy tu, sửa chữa hằng năm. Ghi nhận ý kiến kiến nghị cử tri, trong thời gian đến sau khi cân đối nguồn kinh phí, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo giao thông thông suốt.

2.2. Trước đây, người dân vay vốn tại Ngân hàng bằng bì đỏ, nhưng hiện nay đã chuyển đổi thành bì hồng, có sự thay đổi. Khi đến hạn đảo sổ làm lại hồ sơ vay, Ngân hàng yêu cầu hộ dân phải trích lục lại trong bì đỏ, do trích lục mất thời gian khá dài, trong khi đó người dân vay mượn ngoài để đảo sổ, mất nhiều chi phí. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét giải quyết làm hồ sơ trong thời gian nhanh tạo điều kiện cho người dân.

Trả lời: Đối với các trường hợp đảo sổ vay vốn Ngân hàng, bên Ngân hàng yêu cầu người sử dụng đất phải trích lục lại vị trí thửa đất. Trong thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rất tích cực phối hợp cung cấp thông

tin cho người dân một cách nhanh nhất, đảm bảo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước bảo hộ và bên cạnh đó phát hiện những Giấy chứng nhận có sai sót như đã nêu trên để hạn chế việc tranh chấp, khiếu kiện về sau.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Đắk Tô có xảy ra tình trạng “sốt đất”, hồ sơ giao dịch về đất đai tăng đột biến với số lượng lớn, bên cạnh đó trong năm, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có sự thay đổi về nhân lực, do đó ảnh hưởng đến thời gian giải quyết một số hồ sơ cung cấp thông tin có thể kéo dài hơn. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai chú trọng quan tâm hơn việc cung cấp thông tin đất đai, nhất là đối với các trường hợp đảo vốn ngân hàng một cách nhanh nhất.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, THHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam